

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Số : 102 /KH-CD.TCT

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 13/11/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để thể hiện vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng qua đó nâng cao nhận thức về Đảng, về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là công lao to lớn của Bác trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo; giúp CNVC-LĐ hiểu giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh để mỗi người rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức đảm bảo hiệu quả về mặt tư tưởng, thiết thực gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ nhân dịp Tết nguyên đán 2018.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 88 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong sự nghiệp giành độc lập, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo Hiến pháp và pháp luật. Phê phán, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 88 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp.

Nêu bật những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đặc biệt là kết quả thực hiện những giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ V nhiệm kỳ (2015 – 2020).

Biểu dương, phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức Công đoàn, biểu dương các gương đảng viên tiêu biểu, điển hình, gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Biểu dương các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực chăm lo trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, CNVC-LĐ, nhất là CNLĐ tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm, cửa hàng, siêu thị phục vụ Tết.

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Gắn các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng với các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, nhất là CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê đón Tết; phối hợp tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ công đoàn hưu trí gặp khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TĐTT phục vụ CNVC-LĐ, chú trọng tổ chức các hoạt động tại các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công đoàn Tổng Công ty :

Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và của Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; tổ chức trao danh sách công đoàn viên ưu tú cho Đảng Ủy Tổng Công ty xem xét và bồi dưỡng nhân hợp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam.

Tổ chức xét chọn, giới thiệu đảng viên tiêu biểu tham dự chương trình “Gương sáng đảng viên” do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức, đây là những đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân dịch vụ tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, có thành tích xuất sắc trong công tác, trong lao động sản xuất.

Phát động phong trào “Mùa xuân” thi đua tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh và đẩy mạnh thực hiện các công trình, sản phẩm mới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền cổ động chính trị tại doanh nghiệp gắn với các hoạt động kỷ niệm và các nội dung “học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức thăm hỏi chúc Tết, chăm lo về tinh thần, vật chất cho các đối tượng trong diện chăm lo (kế hoạch riêng). Tổ chức chương trình “Tắm vé nghĩa tình” tặng vé xe cho công nhân về quê vui Tết; chương trình “Vui xuân – Đón tết” phục vụ cho CNVC-LĐ ở các Doanh nghiệp có đông người lao động, có công nhân không về quê ăn tết; cùng gắn với tuyên truyền phòng chống cháy nổ trong dịp Tết, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vui Tết an toàn lành mạnh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu hỷ.

Vận động CNVC-LĐ tự giác gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền vận động gia đình và người dân đồng tình hưởng ứng nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần làm cho cuộc vận động mang lại hiệu quả. Đồng thời tham gia ủng hộ chương trình bán hàng phục vụ Tết của chuỗi Trung tâm thương mại, siêu thị Satramart và chuỗi cửa hàng Satrafoods của Tổng công ty và các hệ thống cửa hàng của các doanh nghiệp thành viên.

2. Công đoàn cơ sở :

Tích cực thực hiện các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty; tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất, tăng năng suất lao động và đẩy mạnh thực hiện các công trình, sản phẩm mới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú như: văn hóa văn nghệ, TDTT, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng về truyền thống vẻ vang của Đảng trong 87 năm qua. Tham mưu cấp ủy đảng tổ chức cho đảng viên mới họp mặt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với đảng viên nhiều tuổi đảng, đồng thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đơn vị, trong đó tập trung đối tượng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất và đảng viên là công nhân. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy cùng cấp để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Bình chọn đoàn viên ưu tú năm 2017 và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) về Công đoàn Tổng Công ty hạn chót ngày **15/01/2018**.

Chủ động phối hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo thiết thực cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động CNVC-LĐ đón xuân Mậu Tuất 2018 vui tươi - an toàn - tiết kiệm, thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời những thắc mắc về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng...

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh, mừng Đất nước đổi mới.
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).
- Công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Ban Thường Vụ Công đoàn Tổng Công ty đề nghị các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo tinh thần nội dung của văn bản và báo cáo kết quả về Văn Phòng Công đoàn Tổng công ty **hạn chót ngày 06/02/2018.**

Nơi nhận :

- Ban TG LĐLĐ.TP (để b/c);
- TT Đảng Ủy TCT
- Ban TG Đảng ủy TCT.
- BCH Công đoàn.
- Công đoàn cơ sở.
- Lưu VPCĐ.



Phùng Đình Dũng